

แฉ4กลุ่มเอี่ยวระเบิดภูทับเบิก ผู้ว่าฯ รุดเยี่ยมเหยื่อ-เี่ยวยา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายอรุณพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.ปป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมนายชัชวาท ชีวะธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่ภูทับเบิกเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ระเบิดบริเวณทางแยกปากทางเข้าภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน จนทำให้คนขับรถโดยสารเสียชีวิต 1 ราย และนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 2 คน

นายชัชวาท เปิดเผยว่า ระเบิดที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจที่จะเอาชีวิตเจ้าหน้าที่ที่กำลังจะมีการรื้อถอนรีสอร์ทที่ทำผิดกฎหมายบนภูทับเบิกอีก 6 แห่ง เพราะจุดที่เกิดระเบิดห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะมายืนตั้งแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เพียง 2-3 เมตร เท่านั้น ดังนั้น สาเหตุของการเกิดระเบิดมาจากปมขัดแย้งเรื่องการรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิกอย่างแน่นอนเบื้องต้นสันนิษฐานว่ามี 4 กลุ่มหลักที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการระเบิด โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มรีสอร์ทที่กำลังถูกรื้อถอน จำนวน 6 ราย เป็นของนายทุนนอกพื้นที่ ขณะนี้รอรับการส่งฟ้อง จากนั้นจะมีการใช้คำสั่ง

คสช.ที่ 35/2559 ที่ออกมาสำหรับการรื้อถอนรีสอร์ทที่ภูทับเบิกเป็นการเฉพาะเข้าทำการรื้อถอน กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มรีสอร์ทที่ถูกรื้อถอนไปแล้วและมีการเจ็บแค้นเจ้าหน้าที่ กลุ่มที่สาม กลุ่มเจ้าของรีสอร์ทที่เคยมีเรื่องได้เถียงกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเคยมีความพยายามใช้ความรุนแรงมาแล้ว ถึงขนาดมีการข่มขู่วางระเบิดมาแล้ว และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ก่อวานสถานการณ์ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวภูทับเบิกเสียหาย ซึ่งทั้ง 4 กลุ่ม มีความเป็นไปได้หมดที่จะเป็นสาเหตุของการวางระเบิดหมายชีวิตเจ้าหน้าที่

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวว่าจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง ในการคลี่คลายคดี

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ กล่าวสำหรับ 2 นักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บโดยรายแรกกลับบ้านไปแล้ว ส่วนอีกรายถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โดยอาการปลอดภัย ซึ่งตนได้ไปเยี่ยมแล้วโดยคนเจ็บมีกำลังใจดี ส่วนคนขับรถโดยสารที่เสียชีวิต มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือหรือช่วยเี่ยวยาตามระเบียบทางราชการอะไรได้บ้าง โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอหล่มเก่าไปดำเนินการแล้ว